



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 1 มิถุนายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ชูเกษตรผสมผสาน ช่วยสหกรณ์-เกษตรกรฝ่าโควิด-19	แนวหน้า
2. สศก. เชื้อมันสมาชิกรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยวิถีเกษตรผสม...	ไทยโพสต์
3. แนะนำสร้างเครือข่ายขยายตลาดรับออร์เดอร์ข้าวอินทรีย์	เดลินิวส์
4. สศก.ชูเกษตรผสมผสาน ช่วยสหกรณ์-เกษตรกรฝ่าโควิด-19	naewna.com
5. เร่งปลดล็อก'ท่องเที่ยว'ช่วยสะพัดเดือนละแสนล.	มติชน (กรอบบ่าย)
6. ไม่แค่มีสิทธิบัตรหลักนำทางทช.จดเพิ่มผสมต่างกัน	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
7. ภาพข่าว: นายปริญญา พานิชภักดิ์	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์: โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการ...	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
10. เกษตรกรดีใจ	แนวหน้า
11. สศช.ขงตั้งบอร์ดคุมเขตศก. หนุนพัฒนาเชิงพื้นที่4ภาค	กรุงเทพธุรกิจ
12. เร่งเปิดเที่ยว-สะพัดแสนล.ยังไม่เคาะแจก'คูปอง'3พันวอน'รัฐ'นำร่องจัดสัมมนา	มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.ชูเกษตรผสมผสาน ช่วยสหกรณ์-เกษตรกรฝ่าโควิด-19

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14279 หน้า : 8(บน)

สศก.ชูเกษตรผสมผสาน ช่วยสหกรณ์-เกษตรกรฝ่าโควิด-19

นางอัญญา ตราโซ รองเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า โครงการเกษตรผสมผสาน
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เน้น
ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยศาสตร์
พระราชทาน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร โดยมีระยะเวลาโครงการ
4 ปี (ปี 2561 – 2564) อบรมให้ความรู้
ด้านเกษตรผสมผสานแก่เกษตรกร
ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา
กำหนดเป้าหมายปีละ 100 แห่ง 1,500
ราย พื้นที่ 7,500 ไร่ โดยเป้าหมาย
รวม 4 ปี จะมีเกษตรกร 6,000 ราย
เข้าร่วมครอบคลุมพื้นที่ 30,000 ไร่
และสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัย
การผลิตให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
เช่น เมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และ
ปุ๋ย รายละประมาณ 6,000 บาท



อัญญา ตราโซ

สศก.ประเมินผลโครงการฯพื้นที่
23 จังหวัด ที่ดำเนินการเป็นปีแรกใน
ปีงบประมาณ 2561 จำนวนสมาชิก
1,500 ราย พบว่า การดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย เกษตรกรได้รับความรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีพื้นที่ทำเกษตรผสมผสาน 23,486 ไร่
เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหา
ปัจจัยการผลิต โดยเกษตรกรส่วนใหญ่
นำความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์

น้ำ ทำปุ๋ยหมัก ปรับปรุงบำรุงดิน ทำบัญชี
ครัวเรือน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ลดต้นทุนการผลิตมาปรับใช้ทำการ
เกษตร รวมทั้งเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดย
นำมูลสัตว์มาทำปุ๋ยน้ำพืชมักและพางข้าว
เป็นอาหารสัตว์น้ำ

ส่วนด้านรายได้ เกษตรกรมี
รายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 8,100
บาทต่อไร่ และยังคงค่าใช้จ่ายจาก
การพึ่งพาตนเองได้รวม 2,579 บาท
(แบ่งเป็นลดต้นทุนจากการบริโภค
ผลผลิตของตนเอง 1,104 บาท และ
ลดต้นทุนการผลิตปัจจัยการผลิตของ
ตนเอง 1,475 บาท) ซึ่งเกษตรกรถึง
ร้อยละ 94 พัฒนาแปลงผสมผสาน
อย่างต่อเนื่อง และร้อยละ 66 ต่อยอด
โดยขยายผลการทำเกษตรผสมผสาน
สู่เกษตรกรรายอื่นต่อไปอีกด้วย

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวต่อว่า
ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.ชูเกษตรผสมผสาน ช่วยสหกรณ์-เกษตรกรฝ่าโควิด-19

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14279 หน้า : 8(บน)

สังคมและกระทบรายได้เกษตรกร เนื่องจากความไม่สะดวกในการกระจายสินค้า ขยายสินค้าได้ในจำนวนไม่มาก แต่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ จากการทำกิจกรรมเกษตรผสมผสาน ลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงอาหาร ด้วยแหล่งอาหารที่ตนเองผลิต นับได้ว่า การทำเกษตรผสมผสานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ การดำเนินงานของโครงการระยะต่อไป นอกจากสนับสนุนแหล่งน้ำทางการเกษตร แหล่งเงินทุนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตแล้ว ควรส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพให้ตลาดรองรับผลผลิตเองได้ โดยบูรณาการกับหน่วยงานอื่นขยายตลาดสินค้า และแนะนำช่องทางตลาดที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ เช่น ตลาดออนไลน์ ช่วยเพิ่มช่องทางและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งในปี 2563 กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดไปสู่โครงการอื่นๆ ได้ต่อไป โดยใช้ศาสตร์พระราชา ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจสังคมสู้กับวิกฤติที่เกิดขึ้นได้อย่างดี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
หัวข้อข่าว : สศก. เชื้อมันสมาชิกรวม/กลุ่มเกษตรกร ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยวิถีเกษตรผสม...

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 8603 หน้า : 6(ล่างขวา)

สศก. เชื้อมันสมาชิกรวม/กลุ่มเกษตรกร ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยวิถีเกษตรผสมผสาน เส้นทางสู่ความยั่งยืน

นางอัญญา ตราไชย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) เปิดเผยว่า โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นการส่งเสริมเกษตรกรยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยมีระยะเวลาโครงการ 4 ปี (ปี 2561 – 2564) ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรผสมผสานแก่เกษตรกร ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนส่งเสริมเกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นากำหนดเป้าหมายปีละ 100 แห่ง จำนวน 1,500 ราย พื้นที่ 7,500 ไร่ โดยเป้าหมายรวม 4 ปี



จะมีเกษตรกร 6,000 ราย เข้าร่วมครบคลุมพื้นที่ 30,000 ไร่ และสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เช่น เมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และ ปุ๋ย รายละประมาณ 6,000 บาท สศก. ได้ประเมินผลโครงการฯ พื้นที่ 23 จังหวัด ที่ได้ดำเนินการเป็นแรกในปีงบประมาณ 2561 จำนวนสมาชิก 1,500 ราย พบว่า การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย เกษตรกรได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นที่ทำการเกษตรผสมผสาน 23,486 ไร่ เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ ได้นำความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำปุ๋ยหมัก การปรับปรุงบำรุงดิน การทำบัญชีครัวเรือน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การลดต้นทุนการผลิตมาปรับใช้ในการทำการเกษตร รวมทั้งมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยนำมูลสัตว์มาทำปุ๋ย นำพืชผักและฟางข้าวเป็นอาหารสัตว์น้ำ

ส่วนด้านรายได้ เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 8,100 บาทต่อไร่ และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการพึ่งพาตนเองได้รวม 2,579 บาท (แบ่งเป็นลดต้นทุนจากการบริโภคผลผลิตของตนเอง 1,104 บาท และลดต้นทุนจากการผลิตปัจจัยการผลิตของตนเอง 1,475 บาท) ซึ่งเกษตรกรถึงร้อยละ 94 มีการพัฒนาแปลงผสมผสานอย่างต่อเนื่อง และร้อยละ 66 ได้ต่อยอดโดยมีการขยายผลการทำเกษตรผสมผสานสู่เกษตรกรรายอื่นต่อไปอีกด้วย

รองเลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และกระทบต่อรายได้เกษตรกร เนื่องจากความไม่สะดวกในการกระจายสินค้า ขยายสินค้าได้ในจำนวนไม่มาก แต่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการทำกิจกรรมเกษตรผสมผสาน ลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงอาหาร ด้วยแหล่งอาหารที่ตนเองผลิต นับได้ว่าการทำเกษตรผสมผสานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ การดำเนินงานของโครงการฯ ในระยะต่อไป นอกจากการสนับสนุนแหล่งน้ำทางการเกษตร แหล่งเงินทุน และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตแล้ว ควรส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ที่มีศักยภาพให้สามารถจัดหาตลาดรองรับผลผลิตเองได้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการขยายตลาดสินค้า และแนะนำช่องทางทางการตลาดที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ เช่น ตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งในปี 2563 กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดไปสู่โครงการอื่นๆ ได้ต่อไป โดยใช้ศาสตร์พระราชา ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ สังคม สามารถสู้กับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างดี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : แนวสร้างเครือข่ายขยายตลาดรับออเดอร์ข้าวอินทรีย์

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 25799 หน้า : 19(บน)

แนวสร้างเครือข่ายขยายตลาดรับออเดอร์ข้าวอินทรีย์

นางอัญชกา คราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งโครงการดังกล่าว กรมการข้าว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ และตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ เป้าหมาย 1 ล้านไร่ ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ตั้งแต่ปี 60-64

สศก. ได้ติดตามผลการดำเนินการระยะเวลา 3 ปี (ปี 60-62) พบมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 107,354 ราย พื้นที่ 962,570 ไร่ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิตตามกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และการใช้สารชีวภัณฑ์ เป็นต้น โดยในปี 63 มีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ปี 60 ได้ผ่านการประเมินในระหว่างปรับเปลี่ยนและจะเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic



Thailand 808 กลุ่ม 16,804 ราย คิดเป็นพื้นที่ 172,570 ไร่

จากการลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 7 จังหวัด เมื่อช่วงเดือน มี.ค. พบเกษตรกรร้อยละ 68 สามารถนำความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์มาปฏิบัติได้ทั้งหมด และร้อยละ 32 ได้แก้ความรู้งานเรื่องมาปรับใช้ได้แก่ การทำปุ๋ยหมัก การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การใช้สารชีวภัณฑ์ในการจัดการศัตรูพืช การจัดการแหล่งน้ำ และการทำแนวกันชน ซึ่งส่งผลดีคือ คุณภาพดิน ผลผลิต สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพของเกษตรกรเอง ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้า

ร่วมโครงการยังประสบปัญหาในการผลิต เช่น ขาดเงินทุน อายุมาก ขาดแคลนแรงงาน และแหล่งน้ำไม่เอื้ออำนวย เป็นต้น

ผลผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอินทรีย์ในปีแรกจะลดลงเหลือ 304 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากหยุดใช้สารเคมี แต่ในปี 62 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่เข้าสู่อินทรีย์อย่างเต็มตัว จะได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 376 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากพื้นดินได้รับการฟื้นฟูและปรับสภาพจากเคมีเป็นอินทรีย์ มีการปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดการศัตรูพืชแบบชีวภาพ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม สำหรับราคาจำหน่ายโดยเฉลี่ยจะไม่ค่อย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : แนะนำสร้างเครือข่ายขยายตลาดรับออเดอร์ข้าวอินทรีย์

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 25799 หน้า : 19(บน)



พื้นสวนและมีราคาสูงกว่าข้าวที่ผลิตแบบทั่วไปประมาณ 1,500-2,000 บาทต่อตัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าว และชนิดข้าวในการรับซื้อของโรงสี ขณะที่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรบางพื้นที่เริ่มสนใจที่จะแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากกว่าการนำข้าวเปลือกไปจำหน่ายให้แก่โรงสี หรืออาจแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในนามกลุ่ม

ทั้งนี้ ภาพรวมเกษตรกรพอใจต่อโครงการนี้มาก ดังนั้นการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ในระยะต่อไป นอกจากการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิต ควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้ตลาดรองรับผลผลิตเองได้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพด้านการแปรรูปผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องมีแผนการประชาสัมพันธ์ มีช่องทางการทำการตลาดให้กลุ่มผู้บริโภคที่สนใจสินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ต้องประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีผู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว : สศก.ชูเกษตรผสมผสาน ช่วยสหกรณ์-เกษตรกรฝ่าโควิด-19

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

หน้าแรก

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

🏠 **คอลัมน์** - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กาน. โป๊ปเปโตร เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง บันเทิง งานเด่น Like share

หน้าแรก / โป๊ปเปโตร



สศก.ชูเกษตรผสมผสาน ช่วยสหกรณ์-เกษตรกรฝ่าโควิด-19

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 06:00 น.

Tweet [ดูตามแบบฉบับ](#) [ดูใจ 4.5 แคม](#) [Google play](#)

นางฉวีพร สุชาติ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นสิ่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้หลายช่องทาง ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยมีระยะเวลาโครงการ 4 ปี (ปี 2561 - 2564) ยอมรับได้ว่ามีผู้ดำเนินโครงการผสมผสานเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา กำหนดเป้าหมายมีละ 100 แห่ง 1,500 ราย พื้นที่ 7,500 ไร่ โดยเป้าหมายรวม 4 ปี จะมีเกษตรกร 6,000 ราย เข้าร่วมครบคลุมพื้นที่ 30,000 ไร่และสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดทำปัจจัยการผลิตให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเช่น เมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และ ปุ๋ย รายละเอียดรวม 6,000 บาท

เครื่องซักผ้า Hitachi

เมื่อความสะดวกออกแบบได้ ก็ออกแบบความสุขได้ทุกวัน

Hitachi Thailand

สศก.ประเมินผลโครงการพื้นที่ 23 จังหวัด ที่ดำเนินการเป็นปกติในงบประมาณ 2561 จำนวนสมาชิก 1,500 ราย พบว่า การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย เกษตรกรได้รู้ความรู้อันล้ำค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นที่ทำเกษตรผสมผสาน 23,486 ไร่ เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดทำปัจจัยการผลิต โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ ปลูกผัก ปลูกผลไม้ ปลูกปศุสัตว์เลี้ยง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการดูแลปรับปรุงใช้ทำการเกษตร รวมถึงเรื่องดูแลรักษาและกัน โดยนำมูลสัตว์มาทำปุ๋ยคอกและทำขี้วัวเป็นอาหารสัตว์น้ำ

ส่วนด้านรายได้ เกษตรกรมี รายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 8,100 บาทต่อไร่ และมูลค่าใช้รับจากการพึ่งพาตนเองได้รวม 2,579 บาท (แบ่งเป็นมูลค่าของทุนการบริโภคผลผลิตของตนเอง 1,104 บาท และลดต้นทุนการผลิตปัจจัยการผลิตของตนเอง 1,475 บาท) ซึ่งเกษตรกรถึงร้อยละ 94 อดทนแปลงผสมผสานอย่างต่อเนื่อง และร้อยละ 66 ต่อยอดโดยขยายผลการทำเกษตรผสมผสานสู่เกษตรกรรายอื่นต่อไปอีกด้วย

รองเลขาธิการกล่าวต่อว่า ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ สังคมและเกษตรกรได้เกษตรกร เนื่องจากความไม่สะดวกในการกระจายสินค้า ขยายสินค้าได้ในจำนวนไม่มากแต่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการทำกิจกรรมเกษตรผสมผสานลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงอาหาร ด้วยแหล่งอาหารที่ตนเองผลิต นับได้ว่าการทำเกษตรผสมผสานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ การดำเนินงานของโครงการจะต่อไป นอกจากสนับสนุนแหล่งน้ำทางการเกษตร แหล่งเงินทุนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการผลิตแล้ว ควรส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพให้ตลาดรองรับผลผลิตเองได้ โดยบูรณาการกับหน่วยงานอื่นขยายตลาดสินค้า และแนะนำช่องทางการตลาดที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ เช่น ตลาดออนไลน์ ช่วยเพิ่มช่องทางและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งในปี 2563 กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดไปสู่โครงการอื่นๆ ไปด้วย โดยใช้ศาสตร์พระราชฯ ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจสังคมสู่ผู้บริโภคที่เกิดขึ้นได้อย่างดี

Tweet [ดูตามแบบฉบับ](#) [ดูใจ 4.5 แคม](#) [Google play](#)

แจ้งเตือนการแจ้งเตือนความเห็น

Breaking News	
06:37 น.	มีมติเป็นส่วนใหญ่ ภาวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
06:00 น.	เจ้าชายเบลเยียมลี้ภัยโควิดทำโลกตื่น3.7แสน บัญชีลบ6.17ล้าน
06:00 น.	จีนฝ่าโควิดฟื้นเติบโต331ราย ถึงเหล่า-ว่ท่ง-ฮั่วก
06:00 น.	สนามลีดงู ผ่านวรก.ผู้เงินทั้ง3ฉบับ นายฯไม่ยึดตั้งกรม.ลบ
06:00 น.	ระวังใช้สื่อออกกระแสบ่าย1.4หมื่น-ฉาย11ศพ รัฐบาลที่เบี
ดูทั้งหมด	

เร่งปลดล็อก‘ท่องเที่ยว’ ช่วยสะพัดเดือนละแสนล.

เฟส3เงินหมุนพันล.ต่อวัน ‘สุริยะ’จีรพว.อัมเอสเอ็มอี

‘สุริยะ’ถก ธพว.ผลักดันปล่อยกู้-พักหนี้เอสเอ็มอี
จีหน่วยงานในสังกัดดูแลเข้มข้น หอการค้าไทยเปิดตัว
แพลตฟอร์ม (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

เร่งปลดล็อก

‘สุริยะ’เร่งธพว.ปล่อยกู้-พักหนี้

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันที่ 1 มิถุนายน ได้หารือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีดีแบงก์ ประเด็นการช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งเร่งการปล่อยสินเชื่อ การพักชำระหนี้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างมาก ซึ่งมีจำนวนกว่า 3 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 98% ของผู้ประกอบการทั้งหมด เป็นกลุ่มที่มีสายป่านทางการเงินไม่ยาวมาก และหลายรายติดปัญหาเข้าถึงแหล่งเงินทุน จึงต้องหาแนวทางปลดล็อกทุกปัญหาให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ได้

เป้าอัมรายเล็ก-สายป่านสั้น

“ตอนนี้ผมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเข้มข้น ให้สอบถาม รวบรวม

ปัญหาที่เอสเอ็มอีประสบอยู่มีอะไรบ้าง เพื่อมาแก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยเฉพาะไมโครเอสเอ็มอีที่เป็นคนตัวเล็ก กลุ่มนี้มีเงินทุนไม่ยาว เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้น้อย ปัจจุบันค่อนข้างได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ต้องดูแลเป็นพิเศษ ที่เอสเอ็มอีแบงก์ เพราะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ เข้าถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ตรงจุด มีกองทุน มีโครงการต่างๆ เยอะ จึงอยากมาดูว่า ทำอะไรไปบ้างแล้ว ยังติดขัดอะไรในการช่วยเหลือเอสเอ็มอีหรือไม่ จะได้มาช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อให้เอสเอ็มอีแบงก์ ไปช่วยผู้ประกอบการได้คล่องตัว” นายสุริยะกล่าว

แหล่งข่าวระบุว่า ปัจจุบันเอสเอ็มอีดีแบงก์ มีวงเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีดีแบงก์ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ทั้งลูกค้าเอสเอ็มอีดีแบงก์ และเอสเอ็มอีทั่วไปกว่า 70,900 ล้านบาท อาทิ สินเชื่อรายเล็ก สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 2 ปีแรก ดอกเบี้ย 3% ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เพื่อทุกกลุ่มธุรกิจ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ใน 3 ปีแรก สินเชื่อชอทรานพอร์ตเมชันโลน เสริมแกร่งดอกเบี้ย 4% ต่อปี สินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้ทุกประเภทธุรกิจ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.375% สินเชื่อชอพดีโลน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2% ต่อปี โดยช่วง 6 เดือนแรกรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยให้ สินเชื่อสมาร์ท เอสเอ็มอี ลงทุน

ขยายกิจการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5% ต่อปี โดยตั้งแต่ 1 มกราคม-15 พฤษภาคม 2563 มียอดอนุมัติแล้ว 3,329 ราย รวม 6,231 ล้านบาท ยังเป็นวงเงินที่ไม่สูงมาก ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจึงอยากให้เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เร็วกว่านี้

เอสเอ็มอีเจอ5เสี่ยงธุรกิจ

นายวิระพงศ์ มัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินกิจการของเอสเอ็มอี 5 อันดับแรกคือ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และอำนาจซื้อของประชาชน การปรับเปลี่ยนมาตรการด้านต่างๆ ของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ราคาต้นทุนสินค้าและค่าแรงงาน และการแข่งขันในตลาด

หอการค้าช่วยเหลือผู้ว่างงาน

นายกิลนัท สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 มิถุนายน หอการค้า ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม PEOPLE+ WORK CONNECT เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ซึ่งเป็นการหารือกับภาคเอกชนต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยแรงงานเก่าที่ว่างงานให้กลับเข้ามาสู่ระบบแรงงานอีกครั้ง

แหล่งข่าวจากหอการค้าไทย ระบุว่า เป้าหมายหลักคือการพยุงธุรกิจเอสเอ็มอีที่กำลังประสบปัญหาสภาพคล่อง และเริ่มทบทวนการจ้างแรงงาน หลังจากปิดธุรกิจมา 2 เดือน และผลกระทบจากโควิดยังมีต่อเนื่อง ซึ่งหากในเดือนมิถุนายนนี้ยังไม่สามารถทำธุรกิจได้และกำลังซื้อไม่เพียงพอ อาจเจอปัญหาหนัก ซึ่งปัจจุบันจำนวนเอสเอ็มอี มีสัดส่วนถึง 90% ของธุรกิจรวม และส่วนใหญ่มีเงินทุนหมุนเวียนต่อเดือนไม่เกิน 1 ล้านบาท

คลังแบงก์รับแบ่งสู่แจกคูปอง

แหล่งข่าวจากระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในเรื่องมาตรการท่องเที่ยวที่กระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวยังไม่ได้สรุปชัดเจนว่าดำเนินการอย่างไร และเรื่องแจกคูปองท่องเที่ยว 3 พันบาท จำนวน 10 ล้านคนนั้น เป็นเพียงข้อเสนอเอกชนเท่านั้น ทางกระทรวงท่องเที่ยวยังไม่สรุปชัดเจนว่าจะใช้แนวทางดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งทั้ง 2 กระทรวงคงต้องหารือกันอีกหลายรอบ หลังจากหารือร่วมกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

แหล่งข่าวระบุว่า การหารือเป็นการวางกรอบว่าทั้ง 2 หน่วยงานเห็นตรงกันหรือไม่ว่าควรจะมีมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว เริ่มช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 สอดคล้องกับที่รัฐบาลยังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ดังนั้นหากออกมาตรการต้องเริ่มเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

“ยังเร็วเกินไปจะตอบว่าควรจะมีมาตรการอะไรออกมา เพราะในการหารือครั้งล่าสุดยังไม่ได้ลงรายละเอียดถึงมาตรการ รวมถึงยังไม่มีมติหารือเรื่องแจกคูปองท่องเที่ยว เนื่องจากคงต้องหารือถึงกรอบการดำเนินงานนโยบายก่อน คาดจะนัดหารือระหว่าง 2 หน่วยงานอีกครั้ง ในเร็วๆ นี้” แหล่งข่าวกล่าว

ริสตาร์ตเฟส3เงินสะพัดพันล./วัน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า เบื้องต้นประเมินว่าการให้ธุรกิจเฟส 3 เปิดบริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จะทำให้เกิดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณวันละ 1,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับ 2 เฟสแรก จะเกิดเงินสะพัดรวมวันละ 5,000-7,000 ล้านบาท และขยับเพิ่มเป็นวันละ 8,000-9,000 ล้านบาท หลังจากเปิดบริการ 3 เดือน หรือทั้ง 3 เฟสจะเกิดเงินสะพัดระยะสั้น 1.8 แสนล้านบาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 2.5 แสนล้านบาทหลังจากนี้ 3 เดือน ซึ่งถือว่าการทำธุรกิจยังฟื้นได้เพียง 40-50% ช่วง 3 เดือนแรก และขยับเป็น 80-90% ในไตรมาส 4

“ซึ่งหากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ได้เพิ่มขึ้นจนน่าตกใจหรือกลับมาระบาดรอบ 2 นำไปสู่การเปิดธุรกิจที่เหลือในเฟส 4 ตามกรอบเวลาไม่เกินวันที่ 13 มิถุนายน ก็จะทำให้เศรษฐกิจทั้งปีติดลบ 3.5% ถึงลบ 4%” นายธนวรรธน์กล่าว

หนุนปลดล็อกด้านท่องเที่ยว

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ส่วนกรณีข้อเสนอให้เร่งเปิดธุรกิจภาคท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเห็นด้วย แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการยังต้องเข้มงวดต่อการดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของไวรัสโควิด เพราะ

ภาคท่องเที่ยวเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้รวดเร็ว เบื้องต้นหากเปิดให้มีการท่องเที่ยวกันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศที่ไม่ปัญหาเรื่องโควิดระบาด ก็จะทำให้เกิดเงินสะพัดอย่างน้อย 1 แสนล้านบาทต่อเดือน จากปกติเกิน 2 แสนล้านบาทต่อเดือน เพียง 3 เดือนก็จะสร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 7.5 แสนล้านบาท ส่งผลต่อจีดีพีเพิ่ม 5% ที่เดียว

“ตอนนี้เริ่มเห็นหลายประเทศเปิดให้ชาวต่างชาติเข้าท่องเที่ยวแล้ว ใกล้บ้านเราก็คือกัมพูชา แต่เขาเข้มงวดในเรื่องมาตรฐานการดูแลและป้องกันตามหลัก WHO ซึ่งไทยเราก็น่าจะทำได้ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ตรวจตั้งแต่ต้นทางล่วงหน้า 7 วันก่อน 14 วันที่จะเดินทางมาไทย และเมื่อมาไทยก็ตรวจซ้ำและทยอยตรวจทุกวันขณะเข้ามาใช้บริการตามโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่าทุกคนรับได้และกลายเป็นหลักปฏิบัติที่ยอมรับกันแล้ว เรื่องนี้เชื่อว่าเอกชนเอง ทั้งธุรกิจทัวร์ นำเที่ยวหรือโรงแรมที่พัก รวมถึงนักท่องเที่ยว พร้อมให้ความร่วมมือ ไตรมาส 3 เราก็ก่อนเพื่อเตรียมพร้อมรับไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของไทย เรื่องท่องเที่ยวก็อยากให้ทำเลยจะไม่เสียโอกาสให้ประเทศอื่นที่เริ่มเปิดแล้ว” นายธนวรรธน์กล่าว

ตักงานพุ่งชีพรุก.กั'กระสุนด้าน'

นายธนวรรธน์กล่าวอีกว่า อยากให้ธุรกิจเปิดบริการได้ตามปกติ รวมถึงภาคท่องเที่ยวด้วย ไม่อยากให้เกิดการตักงานซ้ำเติม จากที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินผลกระทบจากโควิด-19 เสียให้แรงงาน 8.5-9 ล้านคนว่างงาน หากรวมธุรกิจที่ค่อนข้างสูง มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจำนวนมาก แม้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ออกมาได้ แต่ไม่มึงงานทำ ธุรกิจฝืด แต่ก็เป็นกระสุนด้านต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้น ตอนนี้ต้องทำอะไรที่จะพยุงการเลิกจ้างและไม่เพิ่มอัตราว่างงาน

ยังไม่เคลียร์แพคเกจแจกคูปอง

นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทท.) กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอแพคเกจแจกคูปองท่องเที่ยวไทยรายละ 3,000 บาท ว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับทุกมาตรการที่รัฐบาลต้องการออกมาเพื่อช่วยการท่องเที่ยว แต่เป็นเรื่องต้องหารือเกี่ยวกับรายละเอียดกันอีกครั้ง ทั้งเรื่องของรูปแบบการแจก กลุ่มรับแจก หรือมาตรการดังกล่าวจะเข้าไปช่วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มากน้อยเพียงไหน คาดว่าในสัปดาห์นี้อาจได้เห็นข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น

เตือนหยุดแจกแบบหวานงบ

“ภาคการท่องเที่ยวถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 แม้ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม ดังนั้น การช่วยเหลือครั้งนี้ไม่อยากให้เป็นการหวานงบประมาณเหมือนที่ผ่านๆ มา อยากให้เม็ดเงินที่รัฐนำออกมาใช้ลงไปในกลุ่มที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมจริง ซึ่งอุตสาหกรรมนี้ มีอยู่หลายห่วงโซ่ อาทิ โรงแรม บริษัททัวร์ ร้านอาหาร และมัคคุเทศก์ เป็นต้น จึงอยากให้มีการกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นด้วย” นายภูริวัจน์กล่าว

แนะรัฐนำร่องผ่าน'จัดประชุม'

นายภูริวัจน์กล่าวต่อว่า อยากให้ภาครัฐสนับสนุนให้หน่วยราชการนำร่องเที่ยวหรือลัมมนานในต่างจังหวัดแบบเป็นหมู่คณะ แต่ให้เป็นไปตามระเบียบของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและภาคเอกชนในเรื่องของความปลอดภัย และเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในต่างจังหวัด ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในเรื่องของการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดรอบที่ 2

นายภูริวัจน์กล่าวว่า ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว ตอนนี้มีหลายจังหวัดเริ่มเปิดให้มีการท่องเที่ยวแล้ว และหวังว่าวันที่ 1 มิถุนายน จะมีข่าวดีสำหรับภาคการท่องเที่ยวจากการสำรวจจำนวนท่องเที่ยวที่เริ่มออกเดินทางช่วงนี้พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเอง ปัญหาที่เกิดขึ้นแรก

คือนักท่องเที่ยวยังมีความเข้าใจว่าเมื่อมีการคลายล็อกเปิดบางจังหวัดให้ท่องเที่ยวแล้วทุกบริการจะกลับมาเปิดตามปกติด้วย ทั้งๆ ที่ยังไม่เปิดทั้งหมด

“อยากให้นักท่องเที่ยวปรับตัวเข้าสู่ความปกติแบบใหม่ (นิวนอร์มอล) คือ ต้องมีการเช็คความเคลื่อนไหวของจังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวก่อนเดินทางทุกครั้ง คาดว่าหากทุกภาคส่วนช่วยกันรักษาระดับการควบคุมโรคไว้ได้ ภาคการท่องเที่ยวจะกลับมาเติบโตโดยในทิศทางที่ดีอีกครั้ง ช่วงไตรมาสที่ 4/2563 แน่แน่นอน” นายภูริวัจน์กล่าว

ธนากรักษ์ชายคอนโดถูกให้ชรก.

นายยุทธนา หิยมการุณ อธิบดีกรมธนากรักษ์ เปิดเผยว่า เดือนมิถุนายนนี้ กรมธนากรักษ์จะเปิดให้ข้าราชการที่มีรายได้น้อยได้จองซื้อคอนโดมิเนียมในโครงการที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการ ที่กรมธนากรักษ์ได้

ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการนำพื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ใจกลางเมือง หรือพื้นที่ใจกลางเมืองชุมชนในแต่ละจังหวัด มาสร้างคอนโดที่อยู่อาศัย พื้นที่รวม 15 ไร่

นายยุทธนา กล่าวว่า ในระยะที่ 1 เปิดให้จองซื้อได้ใน 13 จังหวัด จำนวน 1,000 ยูนิต ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ได้แก่ แกวพระราม 3 และสุขุมวิท จังหวัดนนทบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี เป็นต้น ในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท พื้นที่ 40 ตารางเมตร โดยให้ผ่อนนานสูงสุดถึง 25 ปี

สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการที่มีเงินเดือนน้อย ที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 400,000-500,000 ราย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยกำหนดเงื่อนไขว่าข้าราชการที่สามารถจองซื้อได้ต้องฐานเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 15,000 บาท และเพื่อรองรับดำเนินชีวิตในรูปแบบความปกติใหม่ หรือนิวนอร์มอล จะมีการให้ข้าราชการทำงานที่บ้านหรือเวิร์กฟรอมโฮมด้วยบางส่วน ดังนั้น การที่มีบ้านอยู่ใจกลางเมืองจะสามารถประหยัดค่าโดยสาร และระยะเวลาในการเดินทางมาทำงานได้

พันธุนิตแรกให้จองม.ย.นี้

“ในระยะแรก จะเปิดให้จองซื้อ 1,000 ยูนิตก่อนเดือนมิถุนายน และจะเริ่มตอกเสาเข็มก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม คาดว่าไม่เกิน

1 ปี คอนโดน่าจะสร้างแล้วเสร็จ ส่วนเฟสที่ 2 จะเปิดให้จองซื้อเพิ่มอีก 1,500 ยูนิต หลังจากเปิดจองเฟสแรกไปแล้ว 4-5 เดือน และเพิ่มจำนวนจังหวัดเป็น 20 จังหวัด โดยตอนนี้กรมธนากรักษ์อยู่ระหว่างขออนุญาตพื้นที่อยู่หากสามารถเวนคืนพื้นที่ในแต่ละจังหวัดได้ กรมธนากรักษ์จะนำพื้นที่เหล่านั้นมาจัดสรรให้เพื่อสร้างคอนโดในโครงการในเฟสต่อไป ไปด้วยไรก็ตาม หากได้รับการตอบรับดี จะเปิดให้จองซื้อในเฟส 3 และ 4 ในระยะต่อไป” นายยุทธนา กล่าว

ถกธอส.ลดดอกเบี้ย2.75%

นายยุทธนา กล่าวว่า กรมธนากรักษ์กำลังหารือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปลอยให้กับข้าราชการในโครงการนี้ว่าจะสามารถให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับการผ่อนชำระในอัตรา 2.75% ต่อปีได้หรือไม่ หลังจากมีการหารือกับ ธอส.แล้วไปรอบหนึ่ง และ ธอส.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำในโครงการนี้อยู่ที่ 3% ต่อปี ซึ่งถ้าหาก ธอส.สามารถให้กู้ดอกเบี้ยต่ำได้ ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของข้าราชการได้อีกมาก

คน.ลุยต่อคุมค่ารักษาโควิด

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมเตรียมผลักดันมาตรการดูแลค่ารักษาพยาบาลและบริการในโรงพยาบาลเอกชน 351 แห่งให้เป็นรูปธรรมอีกหลายมาตรการ หลังสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง เพื่อช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพ และป้องกันถูกเอาเปรียบในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชน หลังจากที่ผ่านมานำราคาและค่าบริการขึ้นบนเว็บไซต์ของกรม www.dit.go.th ให้ประชาชนตรวจสอบก่อนเข้ารับบริการ ซึ่งจากสำรวจล่าสุดต่อมาตรการต่างๆ ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจ ทั้งนี้ หลังโควิด-19 จะผลักดันคุมราคาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไวรัสตามโรงพยาบาลเอกชนคิดเพดานกำไรส่วนต่างหรือมาร์จิ้น ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด ที่ผ่านมามีคืบหน้ามากแล้วโดยเฉพาะแบ่งกลุ่มราคา เช่น ต้นทุนต่อเม็ด ไม่เกิน 50 สต. ไม่เกิน 1 บาท ตั้งแต่ราคา 1-5 บาท 5-10 บาท 10-50 บาท จนถึงระดับราคาสูงสุด เป็นต้น จากนั้นนำมาคำนวณว่ากลุ่มทางปลายทางคือโรงพยาบาลเอกชนจะมีเพดานมาร์จิ้นไม่เกินเท่าไร

“กำลังหารือเพิ่มรายการค่าตรวจและค่ารักษาเกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 ขึ้นเว็บไซต์กรมการค้าภายใน ในหมวดค่าบริการโรงพยาบาลเอกชนด้วย เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ 300 รายการค่าบริการ ตามรายการยา รหัสบัญชีข้อมูลและรหัสยามาตรฐานไทย (ทีเอ็มที) และค่าบริการทางการแพทย์ 5,000 รายการ มาจัดทำคิวอาร์โค้ด ให้ประชาชนตรวจสอบราคาแล้ว” นายวิชัยกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้กรมการค้าภายในกำหนดกลุ่มราคา 12 กลุ่มเพื่อบำบัดความเดือดร้อนประชาชนตั้งแต่กลุ่ม พบว่าราคา ยาที่มีราคา 10-50 บาท มีมากที่สุดถึง 45,000 รายการ รองลงมาราคา 1-5 บาท มีกว่า 26,000 รายการ

รมต.ศก.อาเซียน-จีนร่วมสู้โควิด

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและจีน ร่วมออกถ้อยแถลงว่าด้วยการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการกระชับความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน โดยเน้น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับจีน ผ่านความ

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

แรงพลตลือก

ตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 2.การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-19 และ 3.การใช้มาตรการเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาค

นายวีรศักดิ์กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่การค้าระหว่างอาเซียนและจีนยังมีแนวโน้มเชิงบวก เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาค และเห็นว่าควรใช้ความตกลงกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้แน่นแฟ้น รวมถึงหาแนวทางปรับปรุงการเปิดตลาดภายใต้ความตกลง โดยเฉพาะการขจัดอุปสรรคทางการค้าที่มีใช้ภาษี การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

และการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจเชิงลึกและเชิงกว้าง

จับมือฟื้นศก.และความเชื่อมั่น

“สองฝ่ายเห็นว่าควรพัฒนาแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจร่วมกัน ภายหลังจากโควิด-19 คลี่คลายแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติระหว่างกัน เพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาดและปรับปรุงเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาค และช่วยเหลือภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ และธุรกิจเอสเอ็มอี ทั้งนี้ ปี 2562 อาเซียนส่งออกไปจีนกว่า 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และอาเซียนนำเข้าจากจีนกว่า 2.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

เร่งเยียวยาเกษตรกรไวยาสูบ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในพื้นที่ภาคเหนือได้เข้าพบเพื่อขอให้กระทรวงการคลังออกมาตรการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากการที่กรมสรรพสามิต มีแผนปรับอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ขึ้น 40% ที่จะมีผลเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตเร่งหามาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับภาษีเพิ่มขึ้น และยังประสบปัญหาภัยแล้งและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คาดว่าแนวทางจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน เพื่อกำหนดกรอบการช่วยเหลือที่ชัดเจน ก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

ส่งเสริมปลูกกัญชาป้อนการแพทย์

“ยอมรับว่าเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการที่ไทยต้องดำเนินตามเงื่อนไขขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบและบุหรี่ ซึ่งมีผลต่อโควตาการรับซื้อใบยาสูบลดลง ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำเป็นต้องหาแนวทางการส่งเสริมพืชทดแทนในการเพาะปลูก อาจมีความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการเพาะปลูกกัญชาที่จะนำมาใช้ในทางการแพทย์ เนื่องจากมีโครงสร้างการเพาะปลูกและการรับซื้อใกล้เคียงกับใบยาสูบ ซึ่งเกษตรกรมีความเข้าใจทั้งการเพาะปลูกแบบระบบควบคุมอยู่แล้ว” นายสันติกล่าว

นายสันติกล่าวว่า เรื่องความเป็นไปได้ในการส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูกใบยาสูบมาปลูกกัญชาทดแทน จะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดข้อกฎหมายให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข องค์กรเกษตรกรรม ก่อนที่จะออกมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทดแทนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบทั่วประเทศต่อไป

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มอบหมายให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยประสานและสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มีรายชื่อกดหลักหรือไม่ได้รับสิทธิหรือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ 1 ที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 30 เมษายน จำนวน 3,410,314 ราย และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม จำนวน 1.57 ล้านราย ให้รีบดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพราะจะหมดเขตภายในวันที่ 5 มิถุนายนนี้

เกษตรกรชื้อดกริบอุทธรณ์

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เกษตรกรสามารถแจ้งด้วยตัวเองที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต/เครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด/สาขา เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1-4 และสำนักงานสรรพสามิต

จังหวัด หรือทางระบบออนไลน์เข้าใช้บริการที่ www.moac.go.th โดยวันที่ 5 มิถุนายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ ดังนั้นจึงอยากให้เกษตรกรรีบดำเนินการตรวจสอบและดำเนินยื่นอุทธรณ์เพื่อให้รับเงินเยียวยาตามสิทธิ

ธ.ก.ส.จ่ายเยียวยาแล้ว7ล.ราย

นายเกษราภรณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนว่า จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินเกษตรกรไปแล้ว 7.1 ล้านราย เป็นเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท จากจำนวนที่รับรายชื่อกมาจากกระทรวงเกษตรฯ 7.68 ล้านราย มีกลุ่มที่ไม่สามารถโอนเงินได้ 4.88 แสนราย แบ่งเป็นกลุ่มไม่พบบัญชี หรือบัญชีไม่ถูกต้องจำนวน 3.56 แสนราย และต้องตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงเกษตรฯ อีกรอบ 1.32 แสนราย

ไม่แคร์มีสิทธิบัตรหลักนำทาง ทช.จุดเพิ่มผลสมยต่างกััน

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.อยู่ระหว่างเร่งประสานกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพาราได้แก่แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier: RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post: RGP) โดยเร็วที่สุด

พร้อมหรือว่าควรจดทะเบียนในนามทช.กรมทางหลวง (ทล.) หรือกระทรวงคมนาคม เพื่อเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนำไปให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความพร้อมในการผลิตมาใช้ในงานก่อสร้างและอำนวยความสะดวกทางถนนต่อไปตามนโยบายนายกัศลีสยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

ปัญหาการนำแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตและหลักนำทางยางธรรมชาติ ที่ถือเป็นนวัตกรรมที่ทช.คิดค้นขึ้นมาไปหาประโยชน์โดยต้องการให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ผลิตเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิบัตรหลักนำทางยางพาราแล้ว เมื่อสอบถามในประเด็นนี้ทช.ระบุว่า การขอจดสิทธิบัตรของทช.สามารถดำเนินการได้แม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือสิ่งของชนิดเดียวกันแต่หากส่วนผสมมีความแตกต่างกันก็สามารถขอจดเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของผู้ที่ขอได้ ในส่วนของสิทธิบัตรที่ทช.จะขอนั้นเมื่อได้รับมาแล้วในอนาคตหากภาคเอกชนต้องการจะผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยตามที่ทช.ขอสิทธิบัตรได้แล้วต้องมาขออนุญาตก่อนหากไม่ได้รับอนุญาตและนำไปดำเนินการจะถือว่าผิดกฎหมาย.



นายปริญญา พานิชภัคดี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดึง Wongnai และ LINE MAN เข้าร่วมโครงการ “เราทำได้ WE CAN DO IT” ส่งตรงดีลิเวอรี่ออนไลน์ “มังคุด” ที่คัดสรรจากพี่น้องชาวสวนเกษตรกรไทย จ.จันทบุรี โดยส่งผ่านแพลตฟอร์มของ Wongnai และ LINE MAN ค่าส่งฟรี 3 กม. แรก เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ เนื่องจากมังคุดล้นตลาดและตลาดส่งออกยังไม่เปิดปกติจากวิกฤติไวรัสโควิด-19



โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

“

เงินเยียวยาเกษตรกรทุกคนที่มีสิทธิ์ต้องได้
กรณีไม่มีชื่อ ถูกตัดสิทธิ์
รับยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง
ที่หน่วยงานส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 8 แห่ง
และตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ทางเว็บไซต์
www.moac.go.th

”

ดร.เจลิ้มชัย ศรีอ่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ของเกษตรกร กรณีรายชื่อตกหล่นจากการเยียวยา

เกษตรกรขอยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง

โดยแจ้ง

- ชื่อ - นามสกุล
- เลขที่บัตรประชาชน
- ที่อยู่และรายละเอียดของอาชีพ

ที่หน่วยงานในพื้นที่ใกล้บ้าน 8 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| สำนักงานเกษตรอำเภอ | สำนักงานหม่อนไหมส่วนภูมิภาค | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด |
| สำนักงานประมงจังหวัด หรืออำเภอ | การยางแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค | สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรืออำเภอ | สำนักงานอ้อยและน้ำตาลส่วนภูมิภาค | |

เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคตรวจสอบ



หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบ

ระยะเวลา 3 วัน

คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณา

ระยะเวลา 5 วัน

เกษตรกรสามารถตรวจสอบได้ทาง
WWW.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com

ด้วยความห่วงใยเอาใจใส่เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



“

เงินเยียวยาเกษตรกรทุกคนที่มีสิทธิ์ต้องได้
กรณีไม่มีชื่อ ถูกตัดสิทธิ์
รับยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง
ที่หน่วยงานส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 8 แห่ง
และตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ทางเว็บไซต์
www.moac.go.th

”

ดร.เจลิเมชัย ศรีอ่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ของเกษตรกร กรณีรายชื่อตกหล่นจากการเยียวยา

เกษตรกรชอยนอกรรณด้วยตนเอง

โดยแจ้ง

- ชื่อ - นามสกุล
- เลขที่บัตรประชาชน
- ที่อยู่และรายละเอียดของอาชีพ

ที่หน่วยงานในพื้นที่ใกล้บ้าน 8 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---|--|--|
|  สำนักงานเกษตรอำเภอ |  สำนักงานหม่อนไหมส่วนภูมิภาค |  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด |
|  สำนักงานประมงจังหวัด หรืออำเภอ |  การยางแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค |  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา |
|  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรืออำเภอ |  สำนักงานอ้อยและน้ำตาลส่วนภูมิภาค | |

เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคตรวจสอบ



หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบ

ระยะเวลา 3 วัน

คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณา

ระยะเวลา 5 วัน

เกษตรกรสามารถตรวจสอบได้ทาง
www.อุทธรณ์เงินยืมยยาเกษตร.com



ด้วยความห่วงใยเอาใจใส่เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 1 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14279

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 40.82 Ad Value: 36,738

PRValue (x3): 110,214

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ



หลายวันก่อนได้ติดตามข่าว ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน พร้อมคณะจากหลายกรม หลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ไปดูการจัดทำแปลงเรียนรู้การทำนาข้าวโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ บนพื้นที่แปลงเรียนรู้ 138 ไร่ ที่แปลงนาสาธิต อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ คาดหวังให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะแห่งแรกของไทย ที่เน้นเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องข้าวเป็นหลัก ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการทำนา เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิต โดยมีกรมการข้าวเป็นเจ้าภาพหลัก แล้วมีกรมอื่นๆ เข้าไปเสริมทัพทำแปลงเกษตรสาธิต ตามแต่เนื้องานที่กรมนั้นๆ รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์น้ำ...ก็ไม่ว่าท้ายที่สุดแล้ว จะอัจฉริยะช่วยให้ชาวนาเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ได้สมราคาคุยหรือเปล่า หรือแค่เองบหลวงไปละลายเล่น เพิ่มมูลค่าที่ดินให้ใคร....ทำไมไปแจกหมากศาลแบบนี้ ต้องเอางบไปลงที่สุพรรณบุรีอีกแล้ว และทำไมต้องเป็นที่ดินตรงนี้ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกรมการข้าว ได้พิจารณาวิเคราะห์เห็นพ้องต้องกันแล้วใช่หรือไม่ว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดแล้ว หรือว่าแล้วแต่ท่าน ดิฉันผม เหมาะสมกับนายที่ถามอย่างนี้เพราะ ขุนเกษตรรา เห็นว่าจังหวัดสุพรรณบุรี เพียงพร้อมไปด้วยระบบชลประทานที่เรียกได้ว่าดีกว่าจังหวัด

อื่นทั่วประเทศก็ว่าได้ อีกทั้งยังมีศูนย์วิจัยข้าวไว้คอยบริการพี่น้องชาวนาอยู่แล้ว ซึ่งโดยรวมแล้วถือว่าโชคดีกว่าชาวนาจังหวัดอื่นตั้งมากมาย หากจะทำโครงการแล้วตัวเองบกระจ่ายไปลงพื้นที่ ที่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือแก้ไข ไม่ได้ดีกว่าหรือ เพราะแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศ ในจังหวัดอื่นๆ บางแห่งยังเจอปัญหาน้ำไม่พอ ดินไม่ดี เกษตรกรยังได้ผลผลิตตกต่ำ แต่มีต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งหากนำเทคโนโลยีลงไปช่วยพัฒนาแล้วสามารถช่วยพลิกฟื้นช่วยชาวนาเหล่านี้ได้ มันจะไม่เรียกว่าอัจฉริยะมากกว่ากันหรือ

จริงๆอยู่ที่ ที่แม้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เป็นจังหวัดที่ปลูกข้าวมากที่สุดแล้ว เรื่องของการวิจัยพัฒนาเรื่องข้าว จะต้องลงงบประมาณก่อนโคไปทีนั้นเสียทุกครั้งทุกคราไป เพราะยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่แม้จะเป็นรองในด้านปริมาณผลผลิต แต่ก็ยังเป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดีที่สำคัญของประเทศเช่นกัน และบางแห่งประสบปัญหา ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยเฉพาะด้านงานวิจัยต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันพื้นที่เหล่านี้มากกว่า ที่ภาครัฐจะต้องลงไปศึกษาวิจัย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร...อีกอย่าง พื้นที่ 138 ไร่ ที่เอางบประมาณหลวงไปลงนั้น ไม่รู้เป็นที่ดินของใครของหลวงหรือเอกชน ทำไมเงาะจงตรงนั้น ถ้าเป็นของเอกชน การเอางบประมาณหลวงลงไปพัฒนาอย่างนี้ ถูกต้องเหมาะสมแค่ไหน แอบคิดในใจไม่ได้ว่า เจ้าของที่ดินมีอะไรเกี่ยวข้องกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อนุมัติโครงการหรือเปล่า แล้วยังมีการ

สั่งการให้กรมต่างๆ เข้าไปทำแปลงเกษตรสาธิตในพื้นที่แห่งนี้อีกด้วย ซึ่งดูแล้วน่าจะมีหลายกรมที่ต้องเอางบไปลงที่แปลงสาธิตแห่งนี้ เหมๆๆ นำอิจญาเจ้าของที่ดินจึง ถ้าขุนเกษตรรา อยากได้แบบนี้บ้าง จะมีใครจัดให้บ้างนะ ล้อเล่นนะครับ ขุนเกษตรรา ไม่ชอบเบียดบังใคร โดยเฉพาะของหลวงที่มาจากภาษีประชาชน

ที่กล่าวมา แค่อายจะบอกว่าการศึกษาวิจัยบางอย่าง ไม่จำเป็นต้องไปอัดงบประมาณจัดหนัก จัดเต็ม อะไรขนาดนั้น เพราะเป็นการกิจปกติของหน่วยงานนั้นๆ ที่ต้องทำอยู่แล้ว อัดงบสนับสนุนเพิ่มเติมตามความเหมาะสมก็น่าจะเพียงพอ และเลือกพื้นที่ ที่มีความจำเป็นต้องศึกษาวิจัยโดยใช้พื้นที่หลวงที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ดีกว่า ซึ่งเชื่อว่าเมื่ออยู่มากมายที่สามารถนำมาเป็นแปลงสาธิต แปลงทดลอง ที่สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ได้ และเกษตรกรก็น่าจะเข้าถึงในการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้มากกว่าไปใช้ที่ดินเอกชนอย่างแน่นอนหรือไม่จริง...ที่ติดกันมา ก็เพราะอยากให้กระจายโอกาส และความเจริญ ให้กับเกษตรกร ไปในหลายๆ พื้นที่ ไม่ใช่จะให้ไปกระจุกอยู่ที่สุพรรณบุรี จังหวัดเดียว แลผมไม่รู้ว่ามีเมื่อทำไปแล้ว เกษตรกรจะได้ประโยชน์จริงสักแค่ไหน หรือเพียงเอางบหลวงไปพัฒนาที่ดินให้ใคร...

ขุนเกษตรรา

เกษตรกรดีใจ

รับเยียวยาพื้นที่ ทั่วปท.3.5หมื่นล้าน เฉลิมชัยกำชับจนท. อย่าให้มีใครตกหล่น

รมว.เกษตรฯพอใจจ่ายเยียวยาเกษตรกร
ครบ 2 กลุ่มตามเป้า ยันไม่เรียกเงินคืน
จากกลุ่มข้าราชการ เพราะยังไม่ได้ส่งชื่อให้
ธ.ก.ส.เร่งติดตามข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อให้
ได้ทุกคน ไม่มีใครตกหล่น เตรียมโครงการ
สร้างแหล่งอาหารให้ชุมชนมีรายได้
ยั่งยืน **ต่อ : เกษตรกร -หน้า 11**

เกษตรกร

ด้านธ.ก.ส.เผยโอนเงินเยียวยาเกษตรกร
กลุ่มที่ 2 แล้วกว่า 8 แสนราย ยกเว้น
หมายเลขบัญชีไม่ถูกต้อง เร่งติดตามให้
มาแก้ไข

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม นายเฉลิมชัย
ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า
ได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงเกษตรฯ
เกี่ยวกับการโอนเงินเกษตรกรกลุ่ม 1
และ 2 ว่า จากการทยอยโอนเงินเยียวยา
เดือนแรก 5,000 บาทต่อราย ผ่านธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ทุกสาขาว่า 1,200 สาขา
ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม
ที่ผ่านมา เป็นไปตามกำหนดเสร็จสิ้นวันที่
31 พฤษภาคม ซึ่งจะมีการโอนของเดือน
มิถุนายน และกรกฎาคม จนครบรายละเอียด
15,000 บาทแน่นอน ต้องให้เงินเยียวยา
ดังกล่าวถึงมือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับ
ความเดือดร้อนมากที่สุด แต่ต้องยอมรับ
ความจริงว่า อาจมีรายชื่อตกหล่นบ้าง

ดังนั้น จึงเปิดให้อุทธรณ์ถึงวันที่ 5 มิถุนายน
ส่วนผู้ที่เป็นแรงงานภาคเกษตรไม่ได้รับ
เงินเยียวยารัฐบาลจะมีมาตรการเปิดให้รับ
เงินเยียวยาจากกระทรวงการคลังต่อไป
จากการสำรวจความคิดเห็นเกษตรกร
พบว่ามีความพึงพอใจที่การจ่ายเงินทำได้
รวดเร็วและทั่วถึง

สำหรับเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบ
กระทรวงเกษตรฯ ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส.แล้ว
ไม่สามารถโอนเงินได้ เนื่องจากไม่ได้
แจ้งบัญชีเงินฝาก หมายเลขบัญชีไม่
ถูกต้อง ปิดบัญชีไปแล้ว ทาง ธ.ก.ส.ให้
แจ้งผ่านระบบออนไลน์ที่ [www.เยียวยา
เกษตรกร.com](http://www.เยียวยาเกษตรกร.com) แต่กระทรวงเกษตรฯจะ
ช่วยเร่งติดตาม โดยส่งการให้ส่งเจ้าหน้าที่
เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลและ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ไป
หาเกษตรกรถึงบ้านเพื่อขอหมายเลขบัญชี
แล้วแจ้งมายัง ธ.ก.ส.เพื่อโอนเงินให้ทุกราย
ส่วนข้าราชการและพนักงานราชการ
ที่ทำการเกษตรเป็นอาชีพเสริม 91,426 ราย
ซึ่ง กรม.มมต.ไม่ได้รับเงินเยียวยานั้น

กระทรวงเกษตรฯไม่ต้องแจ้งกรมบัญชี
กลางเพื่อหักเงินคืน เนื่องจากยังไม่ได้ส่ง
รายชื่อไปให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงิน

“การจ่ายเงินเยียวยาทยอย 5,000 บาท
เป็นมาตรการเบื้องต้นช่วยเกษตรกรก้าว
ข้ามวิกฤติที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 แต่การจะสร้างความเป็นอยู่
มั่นคงให้เกษตรกรยังต้องดำเนินมาตรการ
ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ ซึ่ง
กระทรวงเกษตรฯเร่งเสนอแผนต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกาการใช้เงินกู้
โดยโครงการหนึ่งที่สำคัญ คือ การสร้างแหล่ง
อาหารให้ชุมชน ได้แก่ การมอบเมล็ด
พันธุ์ผัก การปล่อยปลาใน กุ้งก้ามกราม
ในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อให้เกษตรกรมี
อาหารกินได้ตลอดและขายเพื่อเพิ่มรายได้
อีกทางด้วย”นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้าน นายกษปณธ์ เงินรวง รอง
ผู้จัดการ ธ.ก.ส.กล่าวว่า ได้โอนเงินเยียวยา
เข้าบัญชีเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ขึ้น
และปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15
พฤษภาคม ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 31
พฤษภาคม จำนวน 675,245 ราย จาก
จำนวนรายชื่อที่กระทรวงเกษตรฯส่งมา
828,711 ราย เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ไว้ว่าจะโอนเงินให้เกษตรกรทั้งกลุ่ม 1
ซึ่งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนก่อนวันที่
30 พฤษภาคม และกลุ่มที่ 2 ให้เสร็จสิ้น
วันที่ 31 พฤษภาคม รวม 7,103,721 ราย
เป็นเงิน 35,518 ล้านบาท สำหรับที่ยัง
โอนไม่ได้ส่วนหนึ่งมีปัญหบัญชีธนาคาร
356,080 ราย ซึ่งมีทั้งหมายเลขบัญชีปิด
แล้ว แจ้งหมายเลขบัญชีไม่ถูกต้องและ
ไม่ได้แจ้งหมายเลขบัญชีมายัง ธ.ก.ส.ซึ่ง
กระทรวงเกษตรฯ ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตาม
ถึงบ้านเกษตรกรเพื่อให้แจ้งเลขบัญชี จาก
นั้นจะเร่งส่งมายัง ธ.ก.ส.ส่วนผู้ที่สามารถ
เข้าระบบออนไลน์ได้ให้แจ้งที่ [www.
เยียวยาเกษตรกร.com](http://www.เยียวยาเกษตรกร.com)

นายกษปณธ์ กล่าวด้วยว่า มีเกษตรกร

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 1 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14279

Col.Inch: 53.65

Ad Value: 48,285

หน้า: 1 (ล่างขวา), 11

PRValue (x3): 144,855

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรกรดีใจ

อีก 132,905 ราย มีปัญหาด้านทะเบียนราษฎรจากการตรวจสอบยืนยันตัวตนกับกระทรวงมหาดไทย โดยส่วนหนึ่งเมื่อนำรายชื่อและเลขทะเบียนประจำตัวประชาชน 13 หลักตรวจสอบแล้วพบว่าชื่อกับเลขประจำตัวประชาชนไม่ตรงกัน มีจำนวนหนึ่งเสียชีวิตแล้ว และอีกจำนวนหนึ่งแจ้งสถานะถูกจำหน่าย ซึ่งตามระบบทะเบียนราษฎรเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี เช่น ย้ายออกจากบ้านเลขที่เดิม

แต่ไม่ได้แจ้งเข้าบ้านเลขที่ใหม่ จึงถูกย้ายชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านกลาง หรือถูกบุคคลอื่นสวมชื่อและเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งที่ถูกสวมชื่อโดยคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว และอีกหลายสาเหตุ ทั้งนี้ ร.ก.ส.ส่งรายชื่อกลับไปยังกระทรวงเกษตรฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ซึ่งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่าง 1-15 พฤษภาคม แต่กระทรวงเกษตรฯผ่อนปรนให้เพาะปลูกถึง 30 มิถุนายน เนื่องจากก่อนหน้านี้ ร.ก.ส. คาดว่าจะเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ตามแผนที่วางไว้ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ



ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุน
ต้องคำนึงถึงกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่
เอนก มีมจล

สศช.ชงตั้งบอร์ดคุมเขตศก. หนุนพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 ภาค

● นครินทร์ ศรีเลิศ
กรุงเทพธุรกิจ

นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมถึงการพัฒนาเชิงพื้นที่ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการชักจูงการลงทุนของภาคเอกชน การกระจายความเจริญ และสร้างรายได้ในภูมิภาค

ล่าสุดรัฐบาลกำลังจะมีกลไกในการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการขึ้นใหม่อีก 1 ชุด สำหรับบริหารนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นใหม่ทั่วประเทศในอนาคต

เอนก มีมจล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สศช.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ช่วงต้นเดือน มิ.ย.นี้ ให้พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.... เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) แทน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ถูกยุบเลิกไป

คณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 25 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ 13 คน เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้าส่วนราชการอีก 6 หน่วยงานได้แก่

แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

NEC
ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ

- เชียงใหม่
- ลำพูน
- ลำปาง
- เชียงราย
- Creative Lanna

NeEC
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- อุดรธานี
- ขอนแก่น
- นครราชสีมา
- Bioeconomy

CWEC
ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางตะวันตก

- พระนครศรีอยุธยา
- สุพรรณบุรี
- นครปฐม
- กาญจนบุรี
- Agro & High-Tech Industry Base, Heritage and Green Tourism Distric

EEC
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

- ฉะเชิงเทรา
- ชลบุรี
- ระยอง

SEC
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

- ชุมพร
- ระนอง
- สุราษฎร์ธานี
- นครศรีธรรมราช
- Western Gateway, Royal Coast & Andaman Route
- Bio-Based Products Green, Culture, Smart & Livable Cities

ที่มา : สศช.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รวมถึงตัวแทนของภาคเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมธนาคารไทย และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 3 คน

สำหรับอำนาจหน้าที่ของ กพศ.จะครอบคลุมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเดิมและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ตามแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ที่สำคัญได้แก่กำหนดนโยบายมาตรการแนวทางการดำเนินงานและการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ การให้ความเห็นชอบและประกาศกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

รวมทั้งอนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนพัฒนาตลอดจนพิจารณาสั่งการหรือให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ให้ความเห็นชอบ ปรับปรุงหรือยกเลิกแผนพัฒนา แผนงานและโครงการ หรือยกเลิกเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเสนอแนะต่อที่ประชุม ครม. เพื่อให้มีกฎระเบียบ หรือปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่จำเป็นต่อการจัดตั้งและดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศในระยะต่อไปจะต้องคำนึงถึงกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ ในระดับภาคที่มีการอนุมัติจาก ก.บ.ภ.แล้วโดยคำนึงถึงจุดเด่นศักยภาพของแต่ละพื้นที่และอยู่ระหว่างการยกร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค พ.ศ.2565-2570

“ในระยะต่อไปการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การชักจูงนักลงทุนของบีโอไอ รวมทั้งมาตรการทางภาษีของกระทรวงการคลัง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ จะต้องดูกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ของ

แต่ละภาคด้วยเพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศได้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ซึ่งต่อเนื่องจากที่มีการลงทุน”

สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศที่อยู่ในแผนการพัฒนาเพิ่มเติมทั่วประเทศประกอบไปด้วย

1.เขตเศรษฐกิจพิเศษในระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย ซึ่งจะพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Lanna) ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องงานฝีมือหัตถกรรม (craft)

2.เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางตะวันตก (Central - Western Economic Corridor : CEWEC) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี โดยพื้นที่นี้มีความโดดเด่นและหลากหลายทั้งเรื่องการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

3. พื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor : NeEC) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา โดยพื้นที่นี้มีความโดดเด่นในเชิงพื้นที่ โลจิสติกส์ และวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-Economy) ซึ่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่างที่มีการปลูกอ้อยและมันสำปะหลังในหลายพื้นที่มีความพร้อมเรื่องวัตถุดิบและเชื่อมโยงกับตลาดและการผลิตในจีนตอนใต้

4.เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่น รถไฟทางคู่ท่าเรือระนอง ถนนเรียบชายหาด (Royal Coast) รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับฐานการผลิตไบโอที่ใช้ปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบหลัก

ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นโดยการเชื่อมจุดเด่นและศักยภาพของพื้นที่รวมถึงการเชื่อมโยงกับ**เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)** เขตเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พัฒนาภายใต้กรอบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่รัฐบาลเคยมีนโยบายสนับสนุน

การลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ แต่ในปัจจุบันพบว่าศักยภาพที่แท้จริงของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนคือการเป็นรับและกระจายสินค้าจึงต้องพัฒนาให้ตอบสนองต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ที่จะสนับสนุนการส่งออกและการค้าชายแดนในอนาคต

เร่งเปิดเที่ยว-สะพัดแสนล. ยังไม่เคาะแจก'คูปอง'3พัน วอน'รัฐ'นำร่องจัดสัมมนา

หอการค้าไทยเปิดตัวแพลตฟอร์ม ถกผู้ประกอบการ
แรงงานว่างงานกลับเข้าระบบ เผยผลประเมิน
ผ่อนปรนธุรกิจเฟส 3 (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

เร่งเปิดเที่ยว

'สุริยะ'เร่งทพ.ปล่อยกู้-พักหนี้

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันที่ 1 มิถุนายน ได้หารือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีดีแบงก์ ประเด็นการช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งเร่งการปล่อยสินเชื่อ การพักชำระหนี้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างมาก ซึ่งมีจำนวนกว่า 3 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 98% ของผู้ประกอบการทั้งหมด เป็นกลุ่มที่มีสายป่านทางการเงินไม่ยาวมาก และหลายรายติดปัญหาเข้าถึงแหล่งเงินทุน จึงต้องหาแนวทางปลดล็อกทุกปัญหาให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ได้

เป้าอ้อมรายเล็ก-สายป่านสั้น

"ตอนนี้นผมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเข้มข้น ให้สอบถาม รวบรวมปัญหาที่เอสเอ็มอีประสบอยู่มีอะไรบ้าง เพื่อมาแก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยเฉพาะไม่ใครเอสเอ็มอีที่เป็นคนตัวเล็ก กลุ่มนี้มีเงินทุนไม่ยาว เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้น้อย ปัจจุบันค่อนข้างได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ต้องดูแลเป็นพิเศษ ที่ไปเอสเอ็มอีแบงก์ เพราะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ เข้าถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ตรงจุด มีกองทุน มีโครงการต่างๆ เยอะ จึงอยาก

มาดูว่าทำอะไรไปบ้างแล้ว ยังติดขัดอะไรในการช่วยเหลือเอสเอ็มอีหรือไม่ จะได้มาช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อให้เอสเอ็มอีแบงก์ ไปช่วยผู้ประกอบการได้คล่องตัว" นายสุริยะกล่าว

แหล่งข่าวระบุว่า ปัจจุบันเอสเอ็มอีดีแบงก์ มีวงเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีดีแบงก์ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ทั้งลูกค้าเอสเอ็มอีดีแบงก์ และเอสเอ็มอีทั่วไปกว่า 70,900 ล้านบาท อาทิ สินเชื่อรายเล็กสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 2 ปีแรก ดอกเบี้ย 3% ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เพื่อทุกกลุ่มธุรกิจ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ใน 3 ปีแรก สินเชื่อทรานสปอร์ตเมชันโลน เสริมแกร่ง ดอกเบี้ย 4% ต่อปี สินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้ทุกประเภทธุรกิจ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.375% สินเชื่อชอพดีโลน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2% ต่อปี โดยช่วง 6 เดือนแรกรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยให้ สินเชื่อสมาร์ต เอสเอ็มอี ลงทุนขยายกิจการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5% ต่อปี โดยตั้งแต่ 1 มกราคม-15 พฤษภาคม 2563 มียอดอนุมัติแล้ว 3,329 ราย รวม 6,231 ล้านบาท ยังเป็นวงเงินที่ไม่สูงมาก ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจึงอยากให้เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เร็วกว่านี้

เอสเอ็มอีเจอ5เสี่ยงจุดธุรกิจ

นายวีระพงศ์ มลายี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินกิจการของเอสเอ็มอี 5 อันดับแรกคือ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และอำนาจซื้อของประชาชน การปรับเปลี่ยนมาตรการด้านต่างๆ ของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ราคาต้นทุนสินค้าและค่าแรงงาน และการแข่งขันในตลาด

หอการค้าช่วยเหลือผู้ว่างงาน

นายกิลนัท สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 มิถุนายน หอการค้า ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม PEOPLE+ WORK CONNECT เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ซึ่งเป็นการหารือกับภาคเอกชนต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยแรงงานเก่าที่ว่างงานให้กลับเข้ามาสู่ระบบแรงงานอีกครั้ง

แหล่งข่าวจากหอการค้าไทย ระบุว่า เป้าหมายหลักคือการพยุงธุรกิจเอสเอ็มอีที่กำลังประสบปัญหาสภาพคล่อง และเริ่มทบทวนการจ้างแรงงาน หลังจากปิดธุรกิจมา 2 เดือน และผลกระทบจากโควิดยังมีต่อเนื่อง ซึ่งหากในเดือนมิถุนายนนี้ยังไม่สามารถทำธุรกิจได้และกำลังซื้อไม่เพียงพอ

อาจเจอปัญหาหนัก ซึ่งปัจจุบันจำนวนเอสเอ็มอี มีสัดส่วนถึง 90% ของธุรกิจรวม และส่วนใหญ่มียอดเงินหมุนเวียนต่อเดือนไม่เกิน 1 ล้านบาท

คลังแบ่งรับแบ่งสู้แจกคูปอง

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในเรื่องมาตรการท่องเที่ยวที่กระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวยังไม่ได้สรุปชัดเจนว่าดำเนินการอย่างไร และเรื่องแจกคูปองท่องเที่ยว 3 พันบาท จำนวน 10 ล้านคนนั้น เป็นเพียงข้อเสนอเอกชนเท่านั้น ทางกระทรวงท่องเที่ยวยังไม่สรุปชัดเจนว่าจะใช้แนวทางดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งทั้ง 2 กระทรวงคงต้องหารือกันอีกหลายรอบ หลังจากหารือร่วมกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

แหล่งข่าวระบุว่า การหารือเป็นการวางกรอบว่าทั้ง 2 หน่วยงานเห็นตรงกันหรือไม่ว่าควรจะมีมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว เริ่มช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 สอดคล้องกับที่รัฐบาลยังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ดังนั้นหากออกมาตรการต้องเริ่มเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

"ยังเร็วเกินไปจะตอบว่าควรจะมีมาตรการอะไรออกมา เพราะในการหารือครั้งล่าสุด ยังไม่ได้ลงรายละเอียดถึงมาตรการ รวมถึงยังไม่มีมติหรือเรื่องแจกคูปองท่องเที่ยว เนื่องจากคงต้องหารือถึงกรอบการดำเนินงานนโยบายก่อน คาดจะนัดหารือระหว่าง 2 หน่วยงานอีกครั้ง ในเร็วๆ นี้" แหล่งข่าวกล่าว

ริสตาร์ทเฟส3เงินสะพัดพันล./วัน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า เบื้องต้นประเมินว่าการให้ธุรกิจเฟส 3 เปิดบริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จะทำให้เกิดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณวันละ 1,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับ 2 เฟสแรก จะเกิดเงินสะพัดรวมวันละ 5,000-7,000 ล้านบาท และขยับเพิ่มเป็นวันละ 8,000-9,000 ล้านบาท หลังจากเปิดบริการ 3 เดือน หรือทั้ง 3 เฟสจะเกิดเงินสะพัดระยะสั้น 1.8 แสนล้านบาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 2.5 แสนล้านบาทหลังจากนี้ 3 เดือน ซึ่งถือว่าการทำธุรกิจยังฟื้นได้เพียง 40-50% ช่วง 3 เดือนแรก และขยับเป็น 80-90% ในไตรมาส 4

“ซึ่งหากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ได้เพิ่มขึ้นจนน่าตกใจหรือกลับมาระบาดรอบ 2 นำไปสู่การเปิดธุรกิจที่เหลือในเฟส 4 ตามกรอบเวลาไม่เกินวันที่ 13 มิถุนายน ก็จะทำให้เศรษฐกิจทั้งปีติดลบ 3.5% ถึงลบ 4%” นายธนวรรธน์กล่าว

หนุนปลดล็อกด้านท่องเที่ยว

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ส่วนกรณีข้อเสนอให้เร่งเปิดธุรกิจภาคท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้น เห็นด้วย แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการยังต้องเข้มงวดต่อการดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของไวรัสโควิด เพราะภาคท่องเที่ยวเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้รวดเร็ว เบื้องต้นหากเปิดให้มีการท่องเที่ยวกันในในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศที่ไม่ปัญหาเรื่องโควิดระบาด ก็จะเกิดเงินสะพัดอย่างน้อย 1 แสนล้านบาทต่อเดือน จากปกติเกิน 2 แสนล้านบาทต่อเดือน เพียง 3 เดือนก็จะสร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 7.5 แสนล้านบาท ส่งผลต่อจีดีพีเพิ่ม 5% ที่เดียว

“ตอนนี้เริ่มเห็นหลายประเทศเปิดให้ชาวต่างชาติเข้าท่องเที่ยวแล้ว ใกล้บ้านเราคือกัมพูชา แต่เขาเข้มงวดในเรื่องมาตรฐานการดูแลและป้องกันตามหลัก WHO ซึ่งไทยเราก็น่าจะทำได้ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ตรวจตั้งแต่ต้นทางล่วงหน้า 7 วันก่อน 14 วันที่จะเดินทางมาไทย และเมื่อมาไทยก็ตรวจซ้ำและทยอยตรวจทุกวันขณะเข้ามาใช้บริการตามโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่าทุกคนรับได้และกลายเป็นหลักปฏิบัติที่ยอมรับกันแล้วเรื่องนี้เชื่อว่าเอกชนเอง ทั้งธุรกิจทัวร์ นำเที่ยว

หรือโรงแรมที่พัก รวมถึงนักท่องเที่ยว พร้อมให้ความร่วมมือ ไตรมาส 3 เราก็เริ่มประเทศใกล้ๆ ก่อน เพื่อเตรียมพร้อมรับไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของไทย เรื่องท่องเที่ยวก็อยากให้ทำเลยจะไม่เสียโอกาสให้ประเทศอื่นที่เริ่มเปิดแล้ว” นายธนวรรธน์กล่าว

ตงงานพุงซีพรก.กั้กระสุนด้าน'

นายธนวรรธน์กล่าวอีกว่า อยากให้ธุรกิจเปิดบริการได้ตามปกติ รวมถึงภาคท่องเที่ยวด้วย ไม่อยากให้เกิดการตงงานซ้ำเติม จากที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินผลกระทบจากโควิด-19 เสียให้แรงงาน 8.5-9 ล้านคนว่างงาน หากรวมธุรกิจที่ค่อนข้างสูง มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก แม้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ออกมาได้ แต่ไม่มีงานทำ ธุรกิจฝืด แต่ก็เป็นกระสุนด้านต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้น ตอนนี้ต้องทำอะไรที่จะพยุงการเลิกจ้างและไม่เพิ่มอัตราว่างงาน

ยังไม่เคลียร์แพคเกจแจกคูปอง

นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทท.) กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอแพคเกจแจกคูปองท่องเที่ยวไทยรายละ 3,000 บาท ว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับทุกมาตรการที่รัฐบาลต้องการออกมาเพื่อช่วยภาคท่องเที่ยว แต่เป็นเรื่องต้องหารือเกี่ยวกับรายละเอียดกันอีกครั้ง ทั้งเรื่องของรูปแบบการแจก กลุ่มรับแจก หรือมาตรการดังกล่าวจะเข้าไปช่วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้มากน้อยเพียงไหน คาดว่าในสัปดาห์นี้อาจได้เห็นข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น

เตือนหยุดแจกแบบหวานงบ

“ภาคการท่องเที่ยวถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 แม้ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม ดังนั้น การช่วยเหลือครั้งนี้ไม่อยากให้เป็นหวานงบประมาณเหมือนที่ผ่านมา อยากให้เม็ดเงินที่รัฐนำออกมาใช้ลงไปในกลุ่มที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมจริง ซึ่งอุตสาหกรรมนี้ มีอยู่หลายห่วงโซ่อุปทาน โรงแรมบริษัททัวร์ ร้านอาหาร และมัคคุเทศก์ เป็นต้น จึงอยากให้มีการกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นด้วย” นายภูริวัจน์กล่าว

แนะรัฐนำร่องผ่าน'จัดประชุม'

นายภูริวัจน์กล่าวต่อว่า อยากให้ภาครัฐสนับสนุนให้หน่วยราชการนำร่องเที่ยวหรือสัมมนาในต่างจังหวัดแบบเป็นหมู่คณะ แต่ให้เป็นไปตามระเบียบของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและภาคเอกชนในเรื่องของความปลอดภัย และเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในต่างจังหวัด ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในเรื่องของการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดรอบที่ 2

นายภูริวัจน์กล่าวว่า ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว ตอนนี้มีหลายจังหวัดเริ่มเปิดให้มีการท่องเที่ยวแล้ว และหวังว่าวันที่ 1 มิถุนายน จะมีข่าวดีสำหรับภาคการท่องเที่ยวจากการสำรวจจำนวนท่องเที่ยวที่เริ่มออกเดินทางช่วงนี้พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเอง ปัญหาที่เกิดขึ้นแรกคือนักท่องเที่ยวยังมีความเข้าใจว่าเมื่อมีการคลายล็อกเปิดบางจังหวัดให้ท่องเที่ยวแล้วทุกบริการจะกลับมาเปิดตามปกติด้วย ทั้งๆ ที่ยังไม่เปิดทั้งหมด

“อยากให้นักท่องเที่ยวปรับตัวเข้าสู่ความปกติแบบใหม่ (นิวนอร์มอล) คือ ต้องมีการเช็คความเคลื่อนไหวของจังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวก่อนเดินทางทุกครั้ง คาดว่าหากทุกภาคส่วนช่วยกันรักษาระดับการควบคุมโรคไว้ได้ ภาคการท่องเที่ยวจะกลับมาเติบโตโดยในทิศทางที่ดีอีกครั้ง ช่วงไตรมาสที่ 4/2563 แน่แน่นอน” นายภูริวัจน์กล่าว

ธนารักษ์ขายคอนโดถูกให้ชรก.

นายยุทธนา หิมาการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า เดือนมิถุนายนนี้ กรมธนารักษ์จะเปิดให้ข้าราชการที่มีรายได้น้อยได้จองซื้อคอนโดมิเนียมในโครงการที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการ ที่กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการนำพื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ใจกลางเมือง หรือพื้นที่ใจกลางเมืองชุมชนในแต่ละจังหวัด มาสร้างคอนโดที่อยู่อาศัย พื้นที่รวม 15 ไร่

นายยุทธนา กล่าวว่า ในระยะที่ 1 เปิดให้จองซื้อได้ใน 13 จังหวัด จำนวน 1,000 ยูนิต ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ได้แก่ แกวพระราม 3 และสุขุมวิท จังหวัดนนทบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี เป็นต้น ในราคา

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 1 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15422

หน้า: 1 (ล่างขวา), 8, 9

Col.Inch: 190.49 Ad Value: 209,539

PRValue (x3): 628,617

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เร่งเปิดเที่ยว-สะพัดสนล.ยังไม่เคาะแจก'คูปอง'3พันวอน'รัฐ'นำร่องจัดสัมมนา

ไม่เกิน 1 ล้านบาท พื้นที่ 40 ตารางเมตร โดยให้ผ่อนนานสูงสุดถึง 25 ปี

สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการที่มีเงินเดือนน้อย ที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 400,000-500,000 ราย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยกำหนดเงื่อนไขว่าข้าราชการที่สามารถจองซื้อได้ต้องฐานเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 15,000 บาท และเพื่อรองรับดำเนินชีวิตในรูปแบบความปกติใหม่ หรือนิว นอร์มอล จะมีการให้ข้าราชการทำงานที่บ้าน หรือเวิร์กพรอมโฮมด้วยบางส่วน ดังนั้น การที่มีบ้านอยู่ใจกลางเมืองจะสามารถประหยัดค่าโดยสาร และระยะเวลาในการเดินทางมาทำงานได้

พันธุนิตแรกให้จองม.ย.นี้

“ในระยะแรก จะเปิดให้จองซื้อ 1,000 ยูนิตก่อนเดือนมิถุนายน และจะเริ่มตอกเสาเข็มก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม คาดว่าไม่เกิน 1 ปี คอนโดน่าจะสร้างแล้วเสร็จ ส่วนเฟสที่ 2 จะเปิดให้จองซื้อเพิ่มอีก 1,500 ยูนิต หลังจากเปิดจองเฟสแรกไปแล้ว 4-5 เดือน และเพิ่มจำนวนจังหวัดเป็น 20 จังหวัด โดยตอนนี้กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างขอเวนคืนพื้นที่ที่อยู่หากสามารถเวนคืนพื้นที่ในแต่ละจังหวัดได้ กรมธนารักษ์จะนำพื้นที่เหล่านั้นมาจัดสรรให้เพื่อสร้างคอนโดในโครงการในเฟสต่อไป ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ การตอบรับดี จะเปิดให้จองซื้อในเฟส 3 และ 4 ในระยะต่อไป” นายยุทธนา กล่าว

ถกธอส.ลดดอกเบี้ย2.75%

นายยุทธนา กล่าว ว่า กรมธนารักษ์กำลังหารือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยกู้กับข้าราชการในโครงการนี้ว่าจะสามารถให้สินเชื่อก่อนดอกเบี้ยต่ำ สำหรับการผ่อนชำระในอัตรา 2.75% ต่อปีได้หรือไม่ หลังจากมีการหารือกับ ธอส.แล้วไปรอบหนึ่ง และ ธอส.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำในโครงการนี้อยู่ที่ 3% ต่อปี ซึ่งถ้าหาก ธอส.สามารถให้กู้ดอกเบี้ยต่ำได้ ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของข้าราชการได้อีกมาก

คน.ลุยต่อคุมค่ารักษาโควิด

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมเตรียมผลักดันมาตรการดูแลค่ายา ค่ารักษาพยาบาลและบริการในโรงพยาบาลเอกชน 351 แห่งให้เป็นรูปธรรมอีกหลายมาตรการ หลังสถานการณ์

การระบาดไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง เพื่อช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพ และป้องกันถูกเอาเปรียบในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชน หลังจากที่ผ่านมาราคายาและค่าบริการขึ้นบนเว็บไซต์ของกรม www.dit.go.th ให้ประชาชนตรวจสอบก่อนเข้ารับบริการ ซึ่งจากสำรวจล่าสุดต่อมาตรการต่างๆ ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจ ทั้งนี้ หลังโควิด-19 จะผลักดันคุมราคายาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไวรัสตามโรงพยาบาลเอกชนคิดเพดานกำไรส่วนต่างหรือมาร์จิ้น ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด ที่ผ่านมามีคืบหน้ามากแล้วโดยเฉพาะแบ่งกลุ่มราคายา เช่น ต้นทุนต่อเม็ด ไม่เกิน 50 สต. ไม่เกิน 1 บาท ตั้งแต่ราคา 1-5 บาท 5-10 บาท 10-50 บาท จนถึงระดับราคาสูงสุดเป็นต้น จากนั้นนำมาคำนวณว่ากลุ่มทางปลายทางคือโรงพยาบาลเอกชนจะมีเพดานมาร์จิ้นไม่เกินเท่าไร

“กำลังหารือเพิ่มรายการค่าตรวจและค่ารักษาเกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 ขึ้นเว็บไซต์กรมการค้าภายใน ในหมวดค่าบริการโรงพยาบาลเอกชนด้วย เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ 300 รายการค่าบริการ ตามรายการยา รหัสบัญชีข้อมูลและหัตถยามาตรฐานไทย (ทีเอ็มที) และค่าบริการทางการแพทย์ 5,000 รายการ มาจัดทำคิวอาร์โค้ด ให้ประชาชนตรวจสอบราคาแล้ว” นายวิชัย กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้กรมการค้าภายในกำหนดกลุ่มราคายา 12 กลุ่มเพื่อคำนวณเพดานมาร์จิ้นแต่ละกลุ่ม พบว่าราคายาที่มีราคา 10-50 บาท มีมากที่สุดถึง 45,000 รายการ รองลงมา 1-5 บาท มีกว่า 26,000 รายการ

รมต.ศก.อาเซียน-จีนร่วมสู้โควิด

นายวิศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและจีน ร่วมออกถ้อยแถลงว่าด้วยการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการกระชับความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน โดยเน้น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับจีน ผ่านความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 2.การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-19 และ 3.การใช้มาตรการเพื่อฟื้นฟูความเชื่อ

มั่นและเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาค นายวิศักดิ์ กล่าว ว่า แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่การค้าระหว่างอาเซียนและจีนยังมีแนวโน้มเชิงบวก เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาค และเห็นว่าควรใช้ความตกลงกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้แน่นแฟ้น รวมถึงหาแนวทางปรับปรุงการเปิดตลาดภายใต้ความตกลง โดยเฉพาะการขจัดอุปสรรคทางการค้าที่มีใช้อยู่ การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจเชิงลึกและเชิงกว้าง

จับมือฟื้นศก.และความเชื่อมั่น

“สองฝ่ายเห็นว่าควรพัฒนาแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจร่วมกัน ภายหลังโควิด-19 คลี่คลาย แบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติระหว่างกัน เพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาดและปรับปรุงเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาค และช่วยเหลือภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ และธุรกิจเอสเอ็มอี ทั้งนี้ปี 2562 อาเซียนส่งออกไปจีนกว่า 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และอาเซียนนำเข้าจากจีนกว่า 2.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

เร่งเปิดเที่ยว

เล็งเยียวยาเกษตรกรไบยาสูบ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในพื้นที่ภาคเหนือได้เข้าพบเพื่อขอให้กระทรวงการคลังออกมาตรการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากการที่กรมสรรพสามิต มีแผนปรับอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ขึ้น 40% ที่จะมีผลเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตเร่งหามาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับภาษีเพิ่มขึ้น และยังประสบปัญหาภัยแล้งและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คาดว่าแนวทางจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน เพื่อกำหนดกรอบการช่วยเหลือที่ชัดเจน ก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

ส่งเสริมปลูกกัญชาป้องกันการแพทย์

“ยอมรับว่าเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการที่ไทยต้องดำเนินตามเงื่อนไขขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบและบุหรี่ ซึ่งมีผลต่อโควตาการรับซื้อใบยาสูบลดลง ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำเป็นต้องหาแนวทางการส่งเสริมพืชทดแทนในการเพาะปลูก อาจมีความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการเพาะปลูกกัญชาที่จะนำมาใช้ในทางการแพทย์ เนื่องจากมีโครงสร้างการเพาะปลูกและการรับซื้อใกล้เคียงกับใบยาสูบ ซึ่งเกษตรกรมีความเข้าใจทั้งการเพาะปลูกแบบระบบควบคุมอยู่แล้ว” นายสันติกล่าว

นายสันติกล่าวว่า เรื่องความเป็นไปได้ในการส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูกใบยาสูบมาปลูกกัญชาทดแทน จะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดข้อกฎหมายให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข องค์กรเภสัชกรรม ก่อนที่จะออกมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทดแทนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบทั่วประเทศต่อไป

เกษตรกรซื้อตกรับอุดหนุน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มอบหมายให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยประสานและสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มีรายชื่อกู้ยืมหรือไม่ได้รับสิทธิหรือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ 1 ที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 30 เมษายน จำนวน 3,410,314 ราย และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม จำนวน

1.57 ล้านราย ให้รีบดำเนินการยื่นอุทธรณ์ เพราะจะหมดเขตภายในวันที่ 5 มิถุนายนนี้

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เกษตรกรสามารถแจ้งด้วยตัวเองที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต/เครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด/สาขา เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1-4 และสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด หรือทางระบบออนไลน์เข้าใช้บริการที่ www.moac.go.th โดยวันที่ 5 มิถุนายนนี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ ดังนั้น จึงอยากให้เกษตรกรรีบดำเนินการตรวจสอบและดำเนินยื่นอุทธรณ์เพื่อให้รับเงินเยียวยาตามสิทธิ

ธ.ก.ส.จ่ายเยียวยาแล้ว 7ล. ราย

นายเกษปณิ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนว่า จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินเกษตรกรไปแล้ว 7.1 ล้านราย เป็นเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท จากจำนวนที่รับรายชื่อมาจากกระทรวงเกษตรฯ 7.68 ล้านราย มีกลุ่มที่ไม่สามารถโอนเงินได้ 4.88 แสนราย แบ่งเป็นกลุ่มไม่พบบัญชี หรือบัญชีไม่ถูกต้องจำนวน 3.56 แสนราย และต้องตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงเกษตรฯ อีกรอบ 1.32 แสนราย